

**สรุปภารกิจ/บทบาทของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน
ซึ่งระบุไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)**

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หน่วยงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย	กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว	๑.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งและความอบอุ่นของครอบครัว โดยการจัดตั้งศูนย์คุณธรรมพัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือการรวมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล วัด มัสยิด และโบสถ์	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) /กระทรวงมหาดไทย /สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
		๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเยาว์	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ กระทรวงศึกษาธิการ/ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)/ สถาบันการศึกษา
	กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา	๒.๔ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้มีการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุเรื่องคุณธรรม เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา	กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)/ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม^๑ /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

¹ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เป็นชื่อเดิมของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หน่วยงานขับเคลื่อน
		๒.๑๗ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางระบบรากฐาน และการเสริมสร้างคุณธรรม ให้เกิดแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและสังคม กับทั้งให้นำผลการวิจัยไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน	กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
	กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม	๖.๔ ดำรงรักษาวิถีคุณธรรมของชุมชนที่มีรากฐานจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความรู้และภูมิหลังของบุคคลด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โดยนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนและครอบครัว	กระทรวงวัฒนธรรม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
		๖.๑๒ ดำเนินการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมทั้งในมิติศาสนาและมิติอื่นๆ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ และมีโครงสร้างที่ชัดเจน	กระทรวงวัฒนธรรม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม	๑.๓ จัดให้มีระบบบริหารจัดการทางวิชาการองค์ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมและความสมานฉันท์ พร้อมทั้งให้มีการวิจัย และมีการพัฒนามาตรฐานด้านการส่งเสริมคุณธรรม	สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/(ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม	กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน	๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ๑.๔ ส่งเสริมการจัดตั้งและการดำเนินงานของชมรม ชุมชน สมาคมหรือกลุ่มที่ส่งเสริมคุณธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม/ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงมหาดไทย/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินการ	หน่วยงานขับเคลื่อน
			สุขภาพ (สสส.)/สภาองค์กรชุมชน/ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
		๑.๖ ระดมพลังภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกกระดับ ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนหลักคุณธรรมแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
	กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม	๓.๔ ดำเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ	กระทรวงวัฒนธรรม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน))
	กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม	๔.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมในกลุ่มวัยต่างๆ	กระทรวงวัฒนธรรม
		๔.๔ สร้างระบบภาคีเครือข่ายให้มีพลัง โดยมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม	กระทรวงวัฒนธรรม
		๔.๕ สร้างต้นแบบและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง	กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะเพื่อโลกและประเทศชาติ	๑.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ในเรื่องการนำคุณธรรมสู่สังคมทุกระดับบนวัฒนธรรมที่หลากหลาย	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงการต่างประเทศ/สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/กระทรวงวัฒนธรรม
		๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรมบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งตนเองและสามารถแบ่งปันในเวทีโลก	กระทรวงวัฒนธรรม/สำนักงาน ก.ป.ร.
	กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาค อาเซียนด้วยคุณธรรม	๒.๒ ให้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งเสริมคุณธรรมที่สำคัญของการพัฒนาสังคมประชาคมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ/กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงกลาโหม/สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ